



**GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU**  
**Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe**

Chùa **Association Bouddhique**

**Khánh Anh**

**Bản tin ngắn số 3 về Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 24 - 2012  
tại Birmingham - Anh quốc**

***Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật***

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni.

Kính thưa Toàn thể Nam Nữ Phật tử xa gần,

Qua các Bản tin ngắn số 1 và số 2, chắc chư Tôn Đức và bà con xa gần đã nắm bắt được sơ lược công tác chuẩn bị cho **Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 24** năm nay tại **Anh Quốc** như thế nào rồi.

Trước hết là tình hình chư Tôn Đức Tăng Ni và học viên Phật tử ngoài nước Anh, phải lo mua vé máy bay càng sớm càng tốt, vì được giá hạ và chắc chắn sẽ **“có chỗ”**. Lại nữa một phần cho các vị (*kể cả chư Tăng Ni*) chưa có quốc tịch ở các nước Âu Châu, **phải làm thủ tục xin visa vào Anh Quốc**. Thủ tục này hơi **“rắc rối”** khác lạ với các xứ khác. Cho nên phải dành nhiều thời giờ rộng rãi để nghiên cứu, thực hiện kỹ lưỡng hơn. Qua hai bản tin vừa rồi các sự việc kể trên đã tiến triển được một bước đáng kể, sẽ được báo cáo đầy đủ trong phần sau bản tin ngắn số 3 này.

Tin mới nhất trong kỳ này, đó là phiên họp chuẩn bị cho Khóa tu học kỳ 24 diễn ra tại chùa Từ Đàm (*Anh Quốc*) vào ngày chủ nhật 11/3/2012. Phiên họp này cốt yếu bầu ra Ban Tổ chức địa phương tại nước Anh để trực tiếp bắt tay vào công tác chuẩn bị cho khóa tu học kỳ 24 làm sao cho được thành công viên mãn. Đó là một điểm son bắt đầu cho thấy không khí vui tươi, hăng hái quyết tâm của toàn thể, từ trên chư Tôn Đức Tăng Ni, Thượng Tọa trụ trì cho đến bà con Phật tử xa gần, từ Luân Đôn cũng như Manchester và các vùng phụ cận tề tựu về. **Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Trưởng Ban Điều Hành Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu** đã về chủ trì buổi họp. Nên nhớ **chủ nhật 11/3/2012** cũng là ngày **19/2 ÂL, vía Bồ Tát Quán Thế Âm**. Bà con Phật tử về dự lễ vía, cầu đức Bồ tát gia hộ cho khóa học được thành tựu viên mãn. Mọi người thành kính trang nghiêm niệm danh hiệu Quán Thế Âm và thấp nền điều hành từ chánh điện ra đến đài Quan Âm lộ thiên trước sân chùa để kính lễ.

Buổi chiều, từ 13 giờ, buổi họp bắt đầu trong chánh điện. Gần 100 người ngồi lại họp. Chưa bao giờ, có Khóa tu học nào họp Ban Tổ chức địa phương được đông đủ và trang nghiêm như ở đây. Mở đầu Hòa Thượng Trưởng Ban trình bày tổng quát về thành quả của 23 khóa tu học đã qua diễn ra tại các nước Âu Châu : mỗi năm một nước và **Anh Quốc đã có một lần vào năm 2002 ở vùng Luân Đôn**. Kết quả đạt được có lợi ích thiết thực cho sự phát triển Phật sự tại địa phương. Trong mỗi khóa học, bao giờ cũng có hai phần công tác. Giáo Hội Trung Ương đảm trách về các phần điều hành, giảng huấn, tài chánh, phòng ốc và sinh hoạt tu học trong suốt 10 ngày. Phần địa phương đảm nhận cụ thể gần như 3 khâu chánh yếu : **Trần thiết, Trai soạn và Tiếp đón các phái đoàn, liên lạc nhà trường cũng như truyền thông báo chí địa phương**. Hội nghị nghe đầy đủ các chi tiết cũng như những khó khăn mà Giáo Hội Trung Ương cũng như Ban Tổ chức địa phương đang gặp phải. Những khó khăn khách quan từ bên ngoài cũng như những chướng duyên nghịch cảnh ở bên trong. Chẳng hạn gặp phải kỳ tổ chức Olympic mùa hè ở nước Anh trùng với ngày khai mạc khóa tu học lại thêm thủ tục xin visa nhập Anh quốc khó khăn, cộng với giá sinh hoạt ở nước Anh đắt đỏ hơn các xứ khác. Bên trong, thì nhiều Phật tử học viên năm nay thấy khó khăn quá hơi **“nản chí”** muốn bỏ cuộc một kỳ. Lại thêm kỳ nghỉ hè học sinh chưa bắt đầu vào cuối tháng 7 dương lịch (*như ở Đức chẳng hạn*). Cho nên không thể tổ chức thành đoàn đông đảo, khi chưa bước qua tháng 8. Hoặc có người muốn đi xe ca, vì đi máy bay tiền vé cao quá, và lên cao xuống thấp khổ cho mấy người già, mấy người lớn có cao huyết áp... và đủ thứ chướng duyên.

Nhưng tất cả đều tùy quyết tâm, thiện chí để vượt qua. Không lúc nào và không có Phật sự nào mà không có chướng duyên : bên ngoài lẫn bên trong. Sau khi nghe phân tích và thảo luận sôi nổi, **tất cả bà con Phật tử Việt Nam tại Anh quốc đều quyết tâm làm sao khắc phục cho được các chướng duyên để đem lại thành**

**công viên miễn cho Khóa tu học kỳ này và sau cùng là lễ kỷ niệm 10 năm ngày xây dựng chùa Từ Đàm ở địa điểm hiện tại. Phật tử ở Anh quốc sẽ cố gắng thực hiện :**

Kêu gọi bà con Phật tử về công quả tùy theo khả năng của mình. Tất cả sẽ ghi tên vào khóa học chính thức hay dự thỉnh để cho số học viên được tăng lên, bên cạnh số học viên đến từ các nơi khác. Cố gắng phục vụ hết mình để tiếp đón các phái đoàn phương xa đến dự Khóa học và dự lễ 10 năm chùa Từ Đàm và nếu có thể còn ở lại kéo dài thêm một hai ngày. Tất cả hết sức hoan nghênh : cuối cùng Ban Tổ chức địa phương Anh quốc được bầu ra như sau :

**Trưởng Ban :** *Thượng Tọa Thích Phước Huệ (chùa Từ Đàm)*

**Phó Trưởng Ban :** *Thượng Tọa Thích Trí Như (chùa Linh Sơn, Luân Đôn)*

**Phó Trưởng Ban :** *Đại Đức Thích Tịnh Thông (Dược Sư Phật đường, Luân Đôn)*

**Trưởng Ban trần thiết :** *Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc (chùa Vạn Hạnh – Pháp)*

**Phụ tá thực hiện :** *Đại Đức Thích Tâm Hiền (chùa Từ Đàm)*

**Trưởng Ban Trai soạn :** *Đh Diệu Khánh (Đức)*

**Phó Ban Trai soạn :** *Đh Huệ Hương (Anh quốc)*

**Phó Ban Trai soạn :** *Đh Lan Thông (Anh quốc)*

**Trưởng Ban Vận chuyển, tiếp tân :** *Đh Thái văn Tùng (Anh quốc, trách nhiệm tổng quát, phụ trách vùng Birmingham).*

**Phó Ban Vận chuyển, tiếp tân :** *Đh Nhâm Gia Hồng (Anh quốc, phụ trách vùng Manchester).*

**Phó Ban Vận chuyển, tiếp tân :** *Đh Huệ Hạnh (Anh quốc, phụ trách vùng Luân Đôn).*

**Phụ trách liên lạc với nhà trường :** *Đh Đồng Vân (Anh quốc).*

**Phụ trách liên lạc với Truyền thông Báo chí :** *Các Dh Đồng Toàn, Huệ Viên, Huệ Nghiêm (Anh quốc).*

**Phụ trách Y Tế :** *Đh Đồng Vân (Anh quốc).*

Danh sách này còn được bổ túc sẽ thông báo chi tiết sau. Nhưng đại để cho thấy mọi người đều hăng hái bắt tay vào việc kể từ ngày vía Quán Âm 19/2 Âm. Một vài quyết định khác đã thông qua : đó là các phái đoàn đến bằng máy bay xuống phi trường **Birmingham**, việc đón đưa không thành vấn đề. Nhưng nếu xuống **phi trường Manchester**, cách **Birmingham 150km** cũng sẽ có ban tiếp đón lo liệu chu tất nếu cho biết trước, và kể cả các phái đoàn, giờ chót đến **phi trường Stansted** (vùng **Luân Đôn**) cách **Birmingham** khoảng 3 giờ xe bus cũng sẽ có người tiếp đón, nếu cho biết rõ các chi tiết : giờ giấc, chuyến bay. Và các phái đoàn đến sớm một hai ngày hay về trễ một hai ngày cũng sẽ được lo liệu, xin quý vị ở xa đến khỏi bận tâm.

Có thể nói đó là kết quả sơ khởi phiên họp đầu tiên của Ban Tổ chức địa phương chùa Từ Đàm Anh quốc. Thật đáng tán thán và khích lệ. Xin tường trình đến chư Tôn Đức và bà con Phật tử xa gần liễu tri và gia tâm cầu nguyện cho.

Về phần Ban Điều hành Khóa tu học năm nay cũng xin tiết lộ thêm một vài điều. Đó là chủ tâm của khóa tu học năm nay. Ngoài các chương trình thường lệ, Khóa tu học kỳ 24 sẽ chú ý đến 2 mục tiêu :

**1/- Giảng dạy cho giới trẻ. Cụ thể là lớp 1A** chương trình Phật pháp bằng tiếng Anh cho lớp trẻ sinh ra hay lớn lên tại nước Anh cũng như 1 số trẻ các nước khác có học tiếng Anh làm ngoại ngữ chính. Chương trình này sẽ do một ban Giáo thọ được mời các thầy cô có trình độ Anh ngữ và có khả năng diễn đạt Phật pháp phổ thông bằng Anh ngữ cho giới trẻ Việt (*kể cả giới trẻ Anh Mỹ*). Đây là một bước thí nghiệm đầu tiên cho lớp 1A. Có nghĩa là lớp 1A, bên cạnh lớp học bằng tiếng Việt có thêm phần giảng bằng Anh ngữ. Kính mong các phụ huynh mạnh dạn cho con em tham dự và cũng xin lên tiếng kêu gọi chư Tăng Ni có khả năng truyền đạt nói trên hoan hỷ tham gia vào ban giảng huấn năm nay.

**2/- Học giới và Bồ tát :** Khóa tu học nào cũng có cho thọ giới **Bồ tát Tại gia**, tính đến nay cũng gần 10 khóa. Nhưng hành trì Bồ tát giới tại gia thế nào ? gần như bị bỏ trống, hay thực hiện một cách chưa đúng mức. Có nghĩa là chưa tổ chức **Học giới Bồ tát**, cũng như tổ chức đều đặn **các kỳ Bồ tát**. Chính vì vậy mà kỳ này, ngoài nội dung thông thường của các khóa tu học, có một chương trình đặc biệt cho Bồ tát giới tại gia : **Học giới và Bồ tát**.

Kính mong quý vị học viên đã thọ giới Bồ tát, có đấng y Bồ tát tại gia, hãy cố gắng tham dự khóa học kỳ này để biết qua về sinh hoạt thế nào cho đúng ý nghĩa với người đã thọ giới Bồ tát và sẽ đạt được công đức thù thắng khi thực hành nghiêm túc hạnh Bồ tát.

Đến đây, xin báo cáo qua kết quả hiện thời các địa phương có số lượng học viên đã mua vé máy bay đi dự Khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ 24 tại Birmingham (*Anh quốc*).

Bắt đầu tính từ vùng **Bắc Âu** : địa phương **Phần Lan** : chưa có danh sách rõ ràng, nhưng nghe đâu khoảng chừng 10 người đã tự động liên lạc mua vé máy bay rồi. Xin nhắc lại : trường hợp quen mua vé qua Internet thì không thành vấn đề. Nhưng nếu chưa quen hay gặp khó khăn thì có thể liên lạc với các đạo hữu **Minh Tâm - Hạ Trình (vùng Helsinki tel 00.358.443144127)** hay đh **Minh - Quảng Nhựt, (vùng Turku, tel 00.358.451218548)** để được hướng dẫn giúp đỡ cho.

Bước sang nước **Na Uy**, danh sách học viên được biết hơn **30 người** ghi danh mua vé máy bay. Sở dĩ được số đông này, theo **Đại Đức Viên Tịnh (chùa Tam Bảo)** là nhờ tìm được đường bay trực tiếp từ **Na Uy** sang **Manchester (cách Birmingham 150km)** vừa nhanh lại rẻ. Bởi vậy mà số học viên ghi danh được tăng lên và ban tiếp tân vận chuyển vùng **Manchester (đh Hồng vừa được bầu ra)** khi biết tin này cũng hết sức hoan hỷ đón tiếp.

Vậy kính báo đề kêu gọi chư phật tử học viên tại Na Uy, nếu muốn kết duyên với chùa Từ Đàm Anh quốc trong mùa hè năm nay, xin liên lạc với **Đại Đức Viên Tịnh chùa Tam Bảo tel : 00.47.69269765** để ghi danh mua vé máy bay ngay.

Đến nước **Thụy Điển**, thì dường như chưa được đông đảo cho lắm **Đh Thiện Liên – Ngô Thúy Hoa tel: 00.46.40219104** hết sức vận động kêu gọi, nhưng đến giờ này chỉ mới hai ba vị ghi tên đặt vé máy bay. **Chùa Phật Quang ở Goteborg** vẫn hoàn toàn im lặng vì **Đại Đức Thích Tịnh Phước (trụ trì)**, bận đi "**hành đạo**" phương xa chưa về, nên chưa có tin tức cập nhật. Nhưng năm nào, học viên ở vùng này cũng có một số tham dự, chắc phải chờ đến bản tin số 4 hay 5 mới được "**bật mí**" ?

Nước còn lại cuối cùng trong vùng **Bắc Âu** là **Đan Mạch**, tình hình có vẻ sáng sủa hơn. Đại Đức Pháp Quang (*tel : 00.45.22759953*) cho biết, hiện tại vào khoảng 20 học viên đã ghi mua vé máy bay đi Anh quốc năm nay, một số khác đang tiếp tục ghi. Con số học viên Đan Mạch sẽ từ từ tăng lên. Hoan nghênh hết mình. Xin bà con Phật tử học viên ở Đan Mạch hoặc liên lạc về **chùa Quảng Hương (TT Giác Thanh tel: 004586245744)** hay **Đại Đức Pháp Quang** để được hướng dẫn lo liệu cho...

Bước sang những nước vùng **Trung và Tây Âu**, bắt đầu là **Hòa Lan**. Nước có đường bay trực tiếp đến Birmingham với giá rất hạ (*so với các nước khác*). Nhưng đến giờ này, con số học viên ghi danh mua vé trước chưa được đúng như dự đoán. Theo **Thượng Tọa Thích Minh Giác** cho biết mới có khoảng chừng 20 đến 25 vị ghi danh. Phần còn lại sẽ do Thượng Tọa Thông Trí và Ban vận động sẽ cho biết cụ thể sau. Đến nước **Bỉ (Belgique)** gần như, có đường bay ngắn và có cả xe lửa cao tốc. Nhưng giá vé có phần "**hơi cao**" hơn ở Hòa Lan. Bởi vậy bà con ta còn lưỡng lự chưa biết nên đi "**trên trời**" hay đi "**dưới đất**". Đến giờ này, đạo hữu **Diệu Chơn - Trần thị Mỹ Ngôn, (tel: 00.32.498518481)** cho biết một cách phỏng độ từ 10 người đến 15 người có ý định đi tham dự Khóa tu học Kỳ 24 ở Anh, nhưng chưa quyết định chọn cách nào. Bà con ta có "**tật**" lựa chọn kỹ, mà kỹ quá, thì giá lại lên, với không tới. Mong quý bà con nên làm một phát "**đột xuất**" quyết định nhanh để Ban vận động cho một tràng pháo tay sốt dẻo.

Đến nước **Thụy Sĩ** là nước có "**đồng tiền ổn định**" nhất Âu châu, nhưng bà con phật tử học viên muốn đi Anh quốc cũng phải xếp hàng chờ hãng bay **Easy Jet** bật đèn xanh bán vé cho tháng **7/2012**. Đến tháng **4/2012**, họ mới bắt đầu bán và bán giá rẻ hơn các nơi khác, đi trực tiếp từ **Genève** đến **Birmingham (Anh quốc)**. Nghĩ như vậy chắc là bà con ta sẽ đi nhiều lắm. Ngược lại, Thượng Tọa Quảng Hiền và các đạo hữu vận động cho biết chỉ mới **10 đến 15 vị** ghi danh chờ đợi "**đầu tháng tư... xanh**" mà thôi. Một lần nữa, mong rằng chư Tôn Đức và bà con phật tử ở các xứ thuận duyên như **Hòa Lan** và **Thụy Sĩ**, năm nay hãy ra tay cứu hộ cho bằng cách vận động học viên tham dự nhiều gấp đôi các năm cũ bù cho những nước xa xôi, khó khăn, nhiều tốn kém. Nam mô Cửu khổ cứu nạn.

Còn một nước nữa, ở vùng **Trung Âu** là nước **Áo**, nước vừa mới tổ chức Khóa 23. Năm nay chắc còn "**vui mừng chiến thắng**" chưa thấy tin tức gì chót gì cả. Nghe đâu chỉ ghi danh mới **10 người**. Đạo hữu giữ đường dây liên lạc vận động thì giờ này, đi công việc phương xa, chưa cho biết tin tức cập nhật. Các địa phương khác, không ai thúc đẩy, khuyến tấn, thành ra nhiều vị muốn đi dự cũng chẳng biết liên lạc với ai. Vậy kính mong bà con học viên ở **Áo (vùng Vienna)** hãy liên lạc với đạo hữu **Nhã Châu (tel: 00.43.6646473578)**, và **Kim Dung (tel: 00.43.69919995089)**, bà con vùng Linz hãy liên lạc với đạo hữu **Liên (tel: 00.43.6767277413)** hay **Quang Dũng (tel: 00.43.6604947621)**, để ghi danh và đặt vé máy bay càng sớm càng được giá hạ. A Di Đà Phật.

Trở về nước Đức là nước năm nào cũng gọi là "**Đức thắng**" nghĩa là mặt nào cũng thắng. Có lẽ vì lúc nào cũng thắng nên ít lo các vấn đề chi tiết. Bởi vậy đến nay Đại Đức Thích Hạnh Giới (Chi Bộ Trưởng, Trụ trì chùa Viên Giác) cho biết đã vận động hết mình nhưng chưa thấy một Chi hội nào cho biết cụ thể con số ghi danh hay mua vé đi dự Khóa tu học ở Anh quốc Kỳ 24. Chỉ riêng có địa phương Dusseldorf (nơi Tổ chức Khóa tu học Kỳ 22) do đạo hữu Diệu Khánh đứng ra vận động, mua vé máy bay Ryanair giùm cho bà con đi trực tiếp đến Birmingham. Vừa qua đạo hữu cho biết : đã đặt được 25 vé rồi. Cũng xin nói thêm : Đạo hữu Diệu Khánh kỳ này còn giữ luôn chức Trưởng Ban Trai Soạn cho Khóa Tu Học Kỳ 24 tại Anh. Vậy xin kêu gọi quý đạo hữu nào ở gần vùng Dusseldorf muốn đi theo đường bay này để dự Khóa tu học, xin liên lạc ngay với đạo hữu Diệu Khánh (tel: 00.49.2166603208). Nếu về ngày chủ nhật 5/8 giá cao, thì có thể dời lại ngày 6 hay 7/8, hãng Ryanair có giá rẻ hơn. Nghe đâu như thế, quý vị kiểm lại xem thử có đúng không ?

Cuối cùng là nước Pháp. Số vé máy bay giữ được cho đến giờ này là 109 vé. Chia ra : vùng Paris : 68 vé, Lyon 12, Strasbourg 12, Marseille 13, Toulouse 4. Các vùng khác chưa có tin chính xác. Kính mong chư Tăng Ni hay các đạo hữu học viên ở Pháp (hay các nước khác) đã mua vé máy bay rồi xin liên lạc về chùa Khánh Anh cho biết để ghi vào danh sách đón rước và nhận phiếu lập hồ sơ học viên.

Tổng kết một vòng sơ khởi qua các nước Âu châu (trừ Anh quốc) cho thấy vào khoảng từ 220 đến 250 học viên ghi danh đặt vé máy bay. Con số này mới chỉ là bước đầu, hy vọng chưa phải là con số sau cùng đúng mức ước muốn.

Với chư Tăng Ni và bà con Phật tử (chưa có quốc tịch các nước Âu châu) đang nộp hồ sơ xin visa vào Anh quốc ở các Đại Sứ Quán hay Lãnh Sự Quán của Anh tại nước ngoài. Tất cả hồ sơ nộp hợp lệ nói trên, họ sẽ trả lời trước khi đi 2 tháng, tức vào khoảng tháng 5/2012.

Với những vị chưa nộp hồ sơ xin visa, nên xúc tiến ngay bây giờ tại địa phương của mình ở. Nếu không rành, có thể xin quý Thầy, Cô tại địa phương, hay một Phật tử nào thông thạo ngoại ngữ liên lạc, giúp đỡ. Thủ tục này của Anh quốc rất phức tạp, rắc rối và tốn kém (phí khoản 95€). Nhưng quan trọng trong hồ sơ là lá thư mời của Thượng Tọa Trưởng Ban Tổ chức địa phương chùa Từ Đàm. Muốn có lá thư mời này, xin quý vị Tăng Ni hay Phật tử gửi Tên Họ, ngày tháng năm sanh, địa chỉ hiện tại, số Passport, ngày cấp và nơi cấp, còn hiệu lực đến ngày tháng nào. Giấy tạm trú của địa phương mình ở với các chi tiết y hệt như trên, gửi về chùa Khánh Anh (Pháp) để xin nhận "thư mời". Tốt hơn hết là quý vị copy cả passport và giấy tạm trú gửi về chùa Khánh Anh là chắc ăn hơn cả. Kính mong quý vị lưu ý cho. Đây là lời nhắc nhở cuối cùng, vì thời gian không còn nữa.

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni,

Kính thưa bà con Phật tử xa gần,

Chỉ còn 3 tháng nữa, kính mong chư Tôn Đức và bà con xa gần cố gắng kêu gọi vận động học viên tham dự đông đảo để ủng hộ tinh thần bà con Phật tử tại Anh quốc thành tựu Khóa Tu Học Phật Pháp Kỳ 24 này là một nét son rực rỡ liên kết hỗ trợ công cuộc Hoằng dương Phật Pháp tại vùng đất Âu châu khó khăn, nhất là tại Anh quốc xứ sương mù giá lạnh này.

Đó là một công đức cao quý mà chúng ta có thể gọi là dâng lên cúng dường ngày Đản Sanh của Đức Từ Phụ năm nay, và cũng là Lễ Kỷ niệm Đặc biệt : 2.600 năm ngày Thành Đạo của Đức Phật.

Kính chúc Chư Tôn Đức pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ và bà con Phật tử xa gần tâm bồ đề bền chắc, chí tu học vững bền, các Phật sự được châu viên, cùng pháp giới chúng sanh đồng thành Phật Đạo.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.

Bagneux ngày 25/03/2012

Trưởng Ban Điều Hành Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu



Hòa Thượng Thích Minh Tâm